



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. 'ดัชนีราคาสินค้าเกษตร' วัฏจตุรรายได้เกษตรกรหด-ศศก. คาดกันยายนยังทรงตัว	แนวหน้า
2. แบงก์สะท้อนแสนล้านกู้สร้างโกดังข้าวส่อNPL	ฐานเศรษฐกิจ
3. 'บิ๊กฉัตร' สั่งตรวจสอบโครงการ9101	มติชน
4. ITRC ปั่น6แนวทางพัฒนายาง ลดพท.ปลุก-เพิ่มดีมานด์10%	ประชาชาติธุรกิจ
5. ภาพข่าว: สภาไตรภาคียางพารา	สยามรัฐ
6. เกษตรฯ เดินหน้าออกกฎใช้ที่สปก.	โพสต์ทูเดย์
7. กรมส่งเสริมการเกษตรนัดรวมพลคน ศพก.-แปลงใหญ่ทั่วประเทศ	ไทยโพสต์
8. โรคระบาดIMNV ล้อมไทยประมงห้ามนำเข้ากุ้ง5ชนิด	ประชาชาติธุรกิจ
9. กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหานอนหัวดำระบาด	ไทยโพสต์
10. สหกรณ์เดินรถกระบะพุ่มแบน จำกัด ปลุกจิตสำนึกสมาชิกด้วยวิธีการสหกรณ์	ข่าวสด
11. 'เสวียน อินทวิ'... พลิกชีวิตทำเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์...	สยามรัฐ
12. ไทย-เดนมาร์ค ปั่นซบแบรนต์เปิดโมเดลฟู้ดทรัค-ออนไลน์	ประชาชาติธุรกิจ
13. กยท. นำร่องพัฒนา'ตราดโมเดล' พัฒนาศักยภาพสวนยางพาราภายใต้มาตรฐาน'FSC'	แนวหน้า
21. 'กยท.' คลอดยุทธศาสตร์ยางพารา20ปีสร้างความมั่นคงยั่งยืนก้าวสู่ผู้นำยางโลก	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : 'ดัชนีราคาสินค้าเกษตร' ฐบจตุรรายได้เกษตรกรหด-สศก.คาดกันยายนยังทรงตัว

วันที่ 21 กันยายน 2560

ฉบับที่ : 13300 หน้า : 8

'ดัชนีราคาสินค้าเกษตร' ฐบจตุรรายได้เกษตรกรหด-สศก.คาดกันยายนยังทรงตัว

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนสิงหาคม 2560 พบว่า ลดลงร้อยละ 16.41 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (สิงหาคม 2559) โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัว ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากโรงกลั่นและผู้ผลิตไบโอดีเซล มีสต็อกน้ำมันปาล์มจำนวนมาก ขณะเดียวกันโรงสกัดปาล์มน้ำมัน มีสต็อกคงเหลือจำนวนมาก ต้องระบายน้ำมันปาล์มออกจากสต็อกโดยจำหน่ายในราคาที่ต่ำลง เป็นผลให้รับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาที่ต่ำลง ลำไย ราคาลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการกระจายผลผลิตโดยเชื่อมโยงไปยังตลาดปลายทางในจังหวัดต่างๆ ช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง สุก ร ราคาลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงสุกสุกสุกทำให้มีสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรชะลอตัวลงเล็กน้อย ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการบริโภคไข่ไก่ชะลอตัวลงเล็กน้อย กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของห้องเย็นที่มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบตามคำสั่งซื้อ ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่ปลูกยางของไทย มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย รวมถึงมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางจากภาครัฐส่งผลให้ราคาขายปรับตัวสูงขึ้น ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณ

ผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้เดือนกันยายน 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร คาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2559

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เดือนสิงหาคม 2560 พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (สิงหาคม 2559) สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย มังคุด สุก ร ไข่ไก่ และ กุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2560 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุก ร และกุ้งขาวแวนนาไม

ทั้งนี้ ภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนสิงหาคม 2560 ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 ร้อยละ 2.14 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในเดือนกันยายน 2560 คาดว่าอยู่ในระดับทรงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2559



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หัวข้อ : แเบงก์สะท้อนแสนล้านกู้สร้างโกดังข้าวส่อNPL

วันที่ 21 กันยายน 2560
ฉบับที่ : 3298 หน้า : 9

แบงก์สะท้อนแสนล้าน กู้สร้างโกดังข้าวส่อNPL

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2560/2561 รอบที่ 1



ที่มา : คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)



คลังเงิน ก.ย.นี้ เตรียมปิดบัญชี
จำนำข้าวปีสุดท้าย หลังโล๊ะข้าวหมด
สต็อก เผยรัฐคืนเงินกู้ค่าข้าวแล้ว 3.5
แสนล้าน วงในสั่งจับตาโกดังข้าวระสำ
หลังหมดสัญญาให้เช่า กระทบแบงก์
ปล่อยกู้แสนล้านสะท้อน

นับว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของ
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ที่ภายใน 3 ปี ข้าวทางบัญชี 8
ล้านตัน หมดสต็อกแล้ว ที่เหลืออยู่ใน
ระหว่างการส่งมอบข้าวตามสัญญา
ระหว่างฝ่ายคลัง องค์การคลังสินค้า
(อคส.)และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.) กับผู้ซื้อข้าวที่ได้ประมูลไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง
เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการ
ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวในรอบ

3 ปีที่ผ่านมา ผลการขาดทุนทางบัญชี
ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โครงการ
ปี 2554-2557 ปิดบัญชีวันที่ 30 กันยายน
2557 ขาดทุน 5.36 แสนล้านบาท ขณะที่
ที่ปิดบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2558
ขาดทุน 5.81 แสนล้านบาท เช่นเดียวกัน
ที่ปิดบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2559
ขาดทุน 5.81 แสนล้านบาท ส่วนวันที่
30 กันยายน 2560 จะปิดบัญชีจำนำ
ข้าวเป็นปีสุดท้าย ปัจจุบันรัฐบาล
ขายข้าวได้คืนเงินกู้ให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) แล้ว 3.5 แสนล้านบาท คาด
ถ้าขายข้าวได้ทั้งหมดจะคืนเงินกู้ให้
ธ.ก.ส. ประมาณ 4 แสนล้านบาทเศษ
“เมื่อรัฐระบายข้าวหมดแล้ว สิ่ง
ที่น่าจับตาคือคลังเก็บข้าวที่ผู้ประกอบการ

การได้ไปกู้เงินจากแบงก์มาลงทุนเพื่อ
ให้รัฐบาลเช่า ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก
จะมีปัญหาทันทีเพราะไม่รู้จะไปทำอะไร
ปัญหาตรงนี้จะลามกระทบกับธนาคาร
ต่างๆ ที่ปล่อยสินเชื่อซึ่งปล่อยกู้รวมกัน
ไม่น่าต่ำกว่าแสนล้านบาท”

ด้านแหล่งข่าวจากสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึง
สถานการณ์ข้าวโลกว่า กระทรวงเกษตร
สหรัฐ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลก
ปี 2560/61 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ว่าจะมีผลผลิต 482.59 ล้านตันข้าวสาร
(719.9 ล้านตันข้าวเปลือก) ลดลงจาก
483.92 ล้านตันข้าวสาร (721.7 ล้าน
ตันข้าวเปลือก) หรือลดลง 0.28% จาก
ปี 2559/60 ทั้งนี้จะมีการใช้ในประเทศ
479.06 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 0.26% การส่งออก-นำเข้าจะมี
43.91 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 1.38% และสต็อกปลายปี
คงเหลือ 122.918 ล้านตันข้าวสาร เพิ่ม
ขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.95%

สอดคล้องกับนายอนันต์ สุวรรณ
รัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปีนี้
ฝนตกดี สต็อกข้าวไทยไม่มีแล้ว จึง
ทำให้ปีนี้ได้สนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าว
ในปี 2560/2561 รอบ 1 ทั่วประเทศ
อย่างเต็มที่รวม 58 ล้านไร่ (ดูกราฟิก
ประกอบ) ล่าสุดปลูกไปแล้ว 54 ล้าน
ไร่ ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ และทุ่ง
เชียงราก ประสบความสำเร็จให้ทำนา
เร็วขึ้น เพราะจะใช้พื้นที่ดังกล่าวรับมือ
น้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเดือน
กันยายน-ตุลาคมนี้ ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อ : 'บิ๊กฉัตร'สั่งตรวจสอบโครงการ9101

วันที่ 21 กันยายน 2560
ฉบับที่ : 14438 หน้า : 11

'บิ๊กฉัตร'สั่งตรวจสอบโครงการ9101

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายนำชัย พรหมมีชัย รักษาการปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทำหนังสือถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (ซึ่งเกิดคอมมานด์) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน หลังจากมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ค่าจ้างแรงงานไม่ตรง และการจัดเวทีชุมชน ซึ่งบางพื้นที่ร้องเรียนว่าไม่มีการจัดเวทีชุมชนจริง

"ปัจจุบันทางกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องที่ร้องเรียนเสร็จแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ และไม่พบมูลความจริงที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิด และขณะนี้บางจังหวัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย

คณะกรรมการระดับอำเภอ นอกจากนี้ ยังได้เชิญหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลร่วมตรวจสอบ หากปรากฏหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงตามอ้าง จะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการทันที ไม่มีการละเว้น" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับปัจจุบันโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ สามารถทำให้เกิดกิจกรรม 24,760 กิจกรรม ภายใต้วงเงิน 20,054.62 ล้านบาท ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการ 1.56 ล้านราย และเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทั้งประเทศ 7.78 ล้านราย ทั้งนี้ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ได้ประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร 96.12% พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดต่อเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

ITRCปั้น6แนวทางพัฒนายาง ลดพท.ปลูก-เพิ่มดีมานด์10%

สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ สรุป 6 แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ให้ทุกประเทศใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นปีละ 10% พร้อมเสนอตั้ง “ตลาดยางพาราระดับภูมิภาค” RRM เป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้า

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย เปิดเผยในฐานะเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารา ประจำปี 2560 ภายใต้สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ร่วมกับนายดาตัก เสอรี มะ ซีอิว เขียว รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม การเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ ประเทศมาเลเซีย และ ดร.รัน ดุช แองการตีอาสได้ ลูกีตา รัฐมนตรีกระทรวงการค้า ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560 สภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อตลาดและราคาอย่างทำให้มีความผันผวน ขณะที่ปริมาณผลผลิตลดลงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับเกษตรกรรายย่อยหันไปประกอบอาชีพเกษตรอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ITRC และ IRCo ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวจากการร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศครั้งนี้ มีข้อสรุปแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

สำหรับข้อสรุปแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ 6 ประการ คือ 1.ส่งเสริมด้านอุปสงค์ เพิ่มปริมาณการใช้ยางในแต่ละประเทศให้เพิ่มมากขึ้นปีละ 10% กับการพัฒนาและดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน กีฬา สุขภาพ ตลอดจนการแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค โดยจะให้ความสำคัญในการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน และมีข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความ

เชี่ยวชาญในการใช้ยางธรรมชาติของแต่ละประเทศสำหรับก่อสร้างถนนและการปูผิวถนนใหม่

2.การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (ITRC Regional Rubber Market : RRM) เป็นลักษณะการซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้สนใจได้เข้ามาซื้อขายผลผลิตจากสถาบันเกษตรกรโดยตรงมากยิ่งขึ้น

3.การบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบผ่านโครงการจัดการอุปทาน (Supply Management Scheme : SMS) เป็นการลดปริมาณผลผลิตและพื้นที่ปลูก จะเป็นมาตรการระยะยาวช่วงปี 2560-2568 เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการใช้และปริมาณผลผลิตเป็นมาตรการเข้มข้น จะส่งผลดีให้ราคา ยางปรับตัวสูงขึ้น และสร้างความมั่นใจในการจัดหายางธรรมชาติให้กับผู้บริโภค

4.มาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยาง (Agreed Export Tonnage Scheme : AETS) หากราคายางปรับตัวลดลงจนน่าเป็นห่วง อาจจำเป็นต้องนำมาตรการนี้มาใช้ เพื่อช่วยกระตุ้นราคา ยางให้ปรับตัวสูงขึ้น

5.ITRC ทั้งสามประเทศต่างมีความเห็นร่วมกันในการรับประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกสมทบภายใต้กรอบการทำงานของ ITRC โดยประเทศเวียดนาม ถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตยางรายใหม่ของโลก ที่มีผลผลิตค่อนข้างสูง ฉะนั้น การมีส่วนร่วมของเวียดนามจะช่วยเพิ่มบทบาทของ ITRC ในการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยาง

6.การหาแนวทางใหม่เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ในอนาคตจะปรับกลยุทธ์ในการหารือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน



สภาไตรภาคียางพารา...พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย MR. MAHSIEW KEONG รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ ประเทศมาเลเซีย และ Drs. Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีกระทรวงการค้า ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารา ประจำปี 2560 ภายใต้สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

เกษตรฯเดินหน้าออกกฎใช้ที่สปก.

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” เตรียมเสนอกฎหมายปฏิรูปเช่าที่ดิน ส.ป.ก.เข้ากรม.ลับตาหน้า หลัง กสม.เบรก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงจะเสนอร่างกฎกระทรวงเรื่องกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและกรยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ....เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในลับตาหน้า ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่สามารถเสนอ กรม.ลับตาที่ผ่านมา เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ได้ถกพิจารณาระเบียบคปก.ออกไปก่อน เพราะไม่สามารถออกกฎกระทรวงได้

นายวัล ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนคำสั่ง คสช. เรื่องการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่กำหนดให้สามารถนำที่ดิน ส.ป.ก. ไปใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการอื่นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมหรือกิจการที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินฯ ให้พิจารณาอนุญาต

ให้ทำกิจการอื่นนอกภาคเกษตรได้ ซึ่งประเด็นนี้น่าจะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส.ป.ก.

“คำสั่งดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว ยังเหมือนการเซ็นเช็คเปล่า ให้ ส.ป.ก.สามารถไปออกระเบียบที่เอื้อกิจการอื่นได้ จนอาจกลายเป็นการบอนไซ ที่ดิน ส.ป.ก.ให้ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย” นายวัล กล่าว

ขณะที่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ว่าจากการตรวจสอบไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนโดยการร้องเรียน 9 จังหวัด ทางกรมและอำเภอได้ตั้งกรรมการตรวจสอบในทุกระดับ แล้ว 3 จังหวัดไม่พบทุจริตอีก 6 จังหวัดอยู่ระหว่างตรวจสอบ ซึ่งการสอบที่ไม่มีการทุจริตเพราะราชการไม่ได้แตะต้องเงิน เป็นเพียงพี่เลี้ยง โดยเบื้องต้นพบว่าเป็นปัญหาระหว่างเกษตรกรในพื้นที่กันเอง ที่เสนอโครงการแล้วแพ้คดีเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งพบว่ามีกรร้องเรียนมากที่สุด ที่ จ.สุรินทร์ และกาญจนบุรี โดยกรณีนี้ จ.กาญจนบุรี มีการจ่ายเงินค่าแรงเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อ แต่เมื่อเกษตรกรยังไม่มาทำงานก็ดึงออกเพื่อรอให้มาทำงานก่อนที่จะจ่ายกลับเข้าไปใหม่” นายสมชาย กล่าว ■

กรมส่งเสริมการเกษตรนัดรวมพลคน ศพก.-แปลงใหญ่ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.-แปลงใหญ่ทั่วประเทศ นัดรวมพลเปิดเวทีสร้างความเข้าใจพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ก้าวไกลสู่สากล

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นัดรวมพลคน ศพก. และแปลงใหญ่จากทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซีดี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ ศพก. จำนวน 882 ศูนย์ งานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมผลักดันภาคเกษตรไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล เมืองต้นคาคว่า จะมีประธานกรรมการ ศพก. ผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ และผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ศพก. ภายใต้แนวคิด "ศพก.ในฝัน" โดยจำลองศาลาเรียนรู้และ จัดแสดงกรณีตัวอย่าง ศพก.ที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมจำลองฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ อาทิ การปรับปรุงดิน การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตพืชปลอดภัย การใช้น้ำหมักชีวภาพ และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนแสดงผลผลิตของ ศพก.ต้นแบบ ขณะเดียวกันยังจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 10 กลุ่มสินค้า และการถอดบทเรียนเกษตรแปลงใหญ่ 5 ปีปัจจัยสู่ความสำเร็จ และนิทรรศการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย เช่น การผลิตพืชและพันธุ์พืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมถึงด้านปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น



นายสมชายกล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและพัฒนา ศพก.ทั้ง 882 ศูนย์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีการขยายผลการเรียนรู้สู่พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ แบ่งเป็น ข้าว 450 ศูนย์ พืชไร่ 78 ศูนย์ พืชผัก 31 ศูนย์ ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน 78 ศูนย์ ไม้ผล 139 ศูนย์ ยางพารา 52 ศูนย์ ปาล์มน้ำมัน 44 ศูนย์ และอื่นๆ 10 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายอีกกว่า 10,523 ศูนย์ และอบรมเกษตรกรผู้นำอีกกว่า 44,100 รายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้นำในชุมชน ซึ่ง ศพก.ถือเป็น

หนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนขยายผลและผลักดันภาคเกษตรของไทยให้มีความมั่นคง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทยให้ตลาดโลกได้

"การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.เข้าสู่การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เป็นช่องทางขยายผลการเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกร ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไปปรับใช้ได้จริงและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และ

ยกระดับรายได้ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น สอดรับ
กับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่กำหนดเป้าหมายให้ปี 2561 เป็นปีแห่ง
การยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส
การแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน”
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

โรคระบาดIMNVลอมไทย ประมงห้ามนำเข้ากุ้ง5ชนิด

ตลาดกุ้งส่งออกแสนสะเทือน กรมประมงหวั่นโรคระบาดใหม่ IMNV ระบาดเข้าไทย จ่อออกประกาศ “โรงงานแปรรูป-ห้องเย็น” ห้ามนำเข้ากุ้ง 5 ชนิดจากต่างประเทศ ขณะที่พ่อแม่พันธุ์ต้องถูกตรวจสอบเข้ม 100% หวั่นซาร์รอยโรคงูตายด่วน EMS เผยตัวเลขยอดนำเข้ากุ้งสด 6 เดือนแรกพุ่งสูงกว่าปี 2559 เกือบเท่าตัว



โรคระบาด

นายสมชาย ฤกษ์โกลี เลขาธิการสมาคมกุ้งไทย และประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยได้ประชุมหารือร่วมกับกรมประมงเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้ “โรคไอเอ็มเอ็นวี (IMNV-Infectious Myonecrosis Virus)” ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในกุ้งจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้โรคแพร่เข้ามายังประเทศไทย โดยจะยกระดับความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น จากก่อนหน้านี้มีการสั่ง “ระงับ” การนำเข้ากุ้งของห้องเย็นจากประเทศอินโดนีเซียที่เป็นแหล่งระบาดของโรค IMNV นี้มาแล้ว

โดยในเร็ว ๆ นี้ กรมประมงจะออกประกาศให้ผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลนำเข้าทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguensis), กุ้งฟ้า (Penaeus styrius), กุ้งน้ำตาล (Penaeus seculentus), กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และ กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่จับได้ตามธรรมชาติทุกตัว จะต้องผ่านการตรวจตามหลักเกณฑ์ที่กรมออกประกาศ และจะประกาศให้โรงเพาะฟักลูกกุ้ง (hatchery) ผลิตนอเพิลีสกุ้งทั้ง 5 ชนิดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาขึ้นทะเบียนกับกรมประมงอีกครั้ง เพื่อป้องกันการโรคระบาดลูกกลามข้ามสาย

พันธุ์ เนื่องจากกลัวมีปัญหาเหมือนโรคงูตายด่วน (EMS) ที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม กรมประมงจะเร่งออกประกาศบังคับใช้กับโรงผลิตนอเพิลีสกุ้งกุลาดำก่อน เนื่องจากพบการระบาดของโรค IMNV ในกุ้งกุลาดำค่อนข้างมากในต่างประเทศ ทั้งนี้การยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันโรคนั้นเพราะองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ประกาศว่าพบการติดเชื้อ IMNV ในกุ้งทะเลจำนวน 5 ชนิดที่ประเทศมาเลเซียและอินเดีย ล่าสุดกรมประมงได้จัดประชุมให้ความรู้แก่โรงเพาะฟักและเกษตรกรถึงการป้องกันโรคที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะจังหวัดสตูลที่มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอยู่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียด้วย

“ทุกคนกลัวมีปัญหามือเหมือนโรคงูตายด่วน (EMS) ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมากรมประมงทำได้ดีพอสมควร โดยโรคระบาดใหม่นี้เกิดจากเชื้อไวรัส และยังไม่มียาปฏิชีวนะรักษา ดังนั้นต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนเหมือนกับโรคตัวแดงดวงขาวที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นกัน หากโรค IMNV แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้ก็คงจะอยู่ในไทยไปอีกระยะนานเหมือนโรคตัวแดงดวงขาว ทั้งนี้

โรค IMNV จะทำให้กุ้งแคะแกร็นโตช้า เป็นโรคทำลายภูมิคุ้มกันของตัวกุ้งเอง” นายสมชายกล่าว

ห้ามห้องเย็นนำเข้ากุ้ง 100

มีรายงานข่าวจากกรมประมงเข้ามาว่า ในสัปดาห์หน้าจะออกประกาศห้ามนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทั้ง 5 ชนิดโดยเด็ดขาด และกรมได้วางแนวทางป้องกันการระบาดของโรค IMNV ไว้ 4 แนวทาง 1) โรงนอเพิลีสกุ้งกุลาดำ ไม่ให้ใช้แม่กุ้งที่มีไข่แก่ติดมาจากทะเล และเมื่อรับแม่กุ้งเข้าฟาร์มให้แยกแม่กุ้งเก็บไว้เฉพาะในส่วนกักกันและห้ามนำเข้าไปในระบบผลิต โดยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงทันที เพื่อเก็บตัวอย่างไปตรวจโรค 2) ให้ขึ้นทะเบียนฟาร์มนอเพิลีสกุ้งกุลาดำให้เรียบร้อยต่อไปจะประกาศให้โรงเพาะฟักกุลาดำใช้มาตรฐานโรงเพาะฟักปลอดโรคหากฟาร์มใดไม่ขึ้นทะเบียนถือว่าทำผิดกฎหมาย และไม่สามารถขายลูกกุ้งกุลาดำได้ 3) ในส่วนของห้องเย็นที่แจ้งชื่อกับทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งเพื่อขอโควตานำเข้ากุ้ง ทางกรมประมงจะมีนโยบายประกาศให้ยกเลิกการนำเข้า 100% เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

และ 4) ให้ห้องเย็นที่มีออเดอร์คำสั่งซื้อกุ้ง “ตกค้าง” หรืออยู่ในระหว่างขนส่ง ซึ่งมีการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งกับสมาคมเพื่อรวบรวมให้กรมประมง เพื่อประกาศวันที่ห้ามนำเข้า 100% เพื่อให้ห้องเย็นที่ได้รับผลกระทบได้ปรับตัว ส่วนกุ้งนำเข้าที่เกิดจากคำสั่งซื้อค้างเก่า กรมประมงจะขอเข้าตรวจสอบและกักกัน 100% เพื่อตรวจเชื้อและเฝ้าระวังโรค ถ้าไม่พบสามารถนำไปแปรรูปได้ แต่ถ้ามีการตรวจพบเชื้อในตัวอย่างไหน ให้ห้องเย็นนำไปแปรรูปเป็นสินค้ากุ้งปรุงสุกอย่างเดียว

ร่วมมือป้องกันโรคแพร่เข้าไทย

ด้านนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยกล่าวว่า สำหรับปัญหาโรคระบาด IMNV ทางผู้ส่งออกกำลังติดตามอย่าง

ใกล้ชิด และหาวิธีป้องกันโรคไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศ “ขณะนี้พยายามป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ ส่วนการห้ามการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศนั้น คงต้องรอให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ตอนนี้ผู้ส่งออกอยู่ระหว่างการติดตามเรื่องนี้อยู่”

สำหรับผลผลิตกุ้งภายในประเทศ เชื่อว่าทั้งปียังผลิตอยู่ที่ปริมาณ 300,000 ตัน การส่งออกยังขยายตัวเป็นบวก เนื่องจากผู้นำเข้ายังมั่นใจผลผลิตกุ้งจากไทย สำหรับประเด็นปัญหาและข้อกังวลในภาพการส่งออกของผู้ส่งออกและผู้ประกอบการคงเป็นเรื่องของค่าเงินบาทที่จะมีผลต่อการส่งออกและรายได้ที่เกิดขึ้น

รายงานข่าวจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2560 ประเทศไทยมีการนำเข้ากุ้งสดพิกัด (0306) เพิ่มขึ้นมากถึงประมาณ 17,000 ตัน ที่สำคัญเป็นการนำเข้าจากประเทศมาเลเซียและเมียนมา ขณะที่ปี 2559 มีปริมาณกุ้งนำเข้าทั้งปีเพียง 12,727.29 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,393.03 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาหนอนหัวดำระดับ

ส่งเสริมใช้สารเคมีในการกำจัด พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการฉีดสารเคมีให้เกิดประสิทธิภาพ

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 54 จังหวัด หรือประมาณ 1.2 ล้านไร่ พบหนอนหัวดำระดับ 29 จังหวัด สำหรับสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดที่มีการระบาดมากที่สุด กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขโดยอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลมากที่สุดคือการใช้สารเคมี พร้อมทั้งใช้หลายมาตรการควบคู่ด้วย เช่น การให้เกษตรกรได้เรียนรู้ว่ามีการะบาดของหนอนหัวดำและรณรงค์ให้ข้อมูลแก่เกษตรกร อาทิ การตัดทางใบ การใช้แตนเบียน การส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมอารักขาพืชผลผลิตพ่อแม่พันธุ์แตนเบียน เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จะมีการผลิตแตนเบียนเพื่อช่วยชะลอการระบาดของหนอนหัวดำ ในระหว่างที่รอการจัดซื้อสารเคมี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. ที่มักมีการระบาดอย่างหนัก สำหรับการกำจัดสารเคมีกำจัดหนอนหัวดำนั้น ต้องมีการประกวดราคา แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากมีปัญหาบางประการ แต่ไม่ได้ล้มโครงการ สำหรับการจัดซื้อรอบใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เรียก 20 บริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรมารับฟังขั้นตอนรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลจัดซื้อประกวดราคา เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดขั้นตอนอย่างถูกต้องและต้องการสินค้าคุณภาพ ไม่มีปัญหาเช่นในการประกวดรอบแรกที่ผ่านมา เชื่อว่าเร็วขึ้นการประกวดราคาน่าจะเรียบร้อย โดยในระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมเกษตรกรที่จะมารับจ้างฉีดสารเคมีในส่วนมะพร้าว ด้วยการใช้การฝึกอบรม เพื่อวางแผนดำเนินการฉีดสารเคมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สหกรณ์เดินรถกระท่อมแบน จำกัด ปลุกจิตสำนึกสมาชิกด้วยวิธีการสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า สหกรณ์เดินรถกระท่อมแบน จำกัด เป็นสหกรณ์บริการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก แม้ไม่ได้มีจำนวนสมาชิกมากนัก แต่ด้วยสมาชิกถูกปลุกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดทำบัญชีครัวเรือน และความสามัคคีปรองดอง การเชื่อมโยงเครือข่าย จนทำให้สหกรณ์เดินรถกระท่อมแบน จำกัด สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้อยู่ดี กินดี มีความสุข และออกไปให้บริการสังคมอย่างภาคภูมิใจ

สหกรณ์เดินรถกระท่อมแบน จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2523 สมาชิกแรกตั้ง 204 คน ตั้งอยู่ที่ 438/51-52 ตำบลตลาดกระท่อมแบน อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีคณะกรรมการดำเนินการ 11 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 คน

สามารถบริหารจัดการจนทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์ประสบความสำเร็จและมีผลกำไรต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 มีปริมาณธุรกิจ 13.15 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ 11.42 ล้านบาท จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 0.23 ล้านบาท และการรับฝากเงิน 1.06 ล้านบาท เงินปันผล 0.22 ล้านบาท เงินเฉลี่ยคืน 0.92 ล้านบาท ในรอบปีบัญชีล่าสุดได้รับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในระดับดีมาก

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้สมาชิกมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี เช่น โครงการอบรมเรื่องสหกรณ์ เพื่อปูพื้นฐานให้สมาชิกเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และยังประสานความร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกจัดอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการรณรงค์

ขับที่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ โครงการเงินสงเคราะห์ออมทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินออม โดยสหกรณ์ให้ความรู้ด้านบริหารเงินส่วนบุคคลและการจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนการใช้จ่ายเงินหลังการออมได้เพียงพอและเหมาะสมให้แก่สมาชิก

ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น การจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ทั้งด้านการอบรม การดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลภายใน สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ และยังมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมด้วย

“ผลของความร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ การช่วยเหลือสังคม ทำให้สมาชิกสหกรณ์กระท่อมแบน จำกัด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว



'เสวียน อินทวิ'...พลิกชีวิตทำเกษตรอินทรีย์ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ลดต้นทุนการผลิต แก้ความยากจนอย่างยั่งยืน



สกู๊ปพิเศษ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 คือพัฒนาตนเองจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ที่มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดโดยนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อีกทั้งมีการดำเนินกิจกรรมในแปลงตามความเหมาะสมกับพื้นที่

เสวียน อินทวิ เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรยุคใหม่ที่พัฒนาตนเองสู่การเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร เพื่อใช้ลดต้นทุนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก่อนจะมาทำอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัว



เสวียน เคยเป็นพนักงานบริษัทให้บริการรถยกโฟล์คลิฟท์ในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 19 ปี จนกระทั่งครั้งหนึ่ง บริษัทพาไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผันชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนมาเป็นเกษตรกรที่บ้านเกิดในจังหวัดเชียงราย โดยใช้เงินสะสมที่ได้จากการทำงานกว่า 4 แสนบาท เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำนาข้าวแบบอินทรีย์ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล รวมทั้งหารายได้เสริมจากการทำซังเผาถ่านและให้บริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์การเกษตรของชาวบ้านในราคาถูก

จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และโครงการโรงเรียนชาวนาทำให้ได้รับองค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์แบบไม่พึ่งสารเคมี ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก รวมถึงการได้รับความรู้ในการจัดทำบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำให้สามารถจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและวิเคราะห์วางแผนแนวทางการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเกษตรได้ ปัจจุบันยังได้ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบอินทรีย์ ทำฮอร์โมนและน้ำหมักใช้เอง และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือชี้แนวทางในการประกอบอาชีพ จัดทุกอย่างจากการประกอบอาชีพ และก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและมีการสอนบัญชีให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้วยทุกครั้ง ซึ่งจากความรูติดั้งเดิมที่ได้จากการศึกษาในระดับ ปวช.สาขาช่างการไฟฟ้า เสวียนยังได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตร สามารถลด



ต้นทุนการผลิตได้อย่างดีอีกด้วย

“ด้วยสภาพพื้นที่ในอำเภอที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าว จึงแบ่งพื้นที่ไว้ทำนาเกือบ 8 ไร่ พื้นที่ที่เหลือก็ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เริ่มต้นลองผิด ลองถูก จนเห็นว่าการทำการเกษตรแบบอินทรีย์โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี เป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ผลและมีประโยชน์ และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เราไม่พึ่งพาสารเคมี พึ่งพาตนเองมากกว่าตลาด ก็จะได้กำไรมากกว่าขาดทุน ทุกวันนี้ชาวบ้านยังพึ่งตลาด อีกอย่างหนึ่งคือ บัตรเครดิตเกษตรกร รูดเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อน

คิดแต่การลงทุนแต่ไม่คิดว่าผลผลิตได้เท่าไร เราจึงนำองค์ความรู้ที่มีมาสอนต่อ สอนให้ชาวบ้านปลูกข้าวอินทรีย์ ปรับเปลี่ยนไปทำนาแบบ GAP โดยใช้ข้อมูลจากการจด



บันทึกบัญชีมาวิเคราะห์วางแผนการผลิตให้ได้ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ”

เสวียน จึงเป็นแบบอย่างของเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรด้วยการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผน ลดต้นทุนการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือบ่งชี้ มีภูมิคุ้มกันด้วยบัญชี ปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างได้อย่างมั่นคงพร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสา ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการทำบัญชีสู่ชุมชน เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สมดุล และเกิดประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน



ปรับโฉม - นมไทย-เดนมาร์คเตรียมปรับโฉมโลโก้ พร้อมบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ ซึ่งจะเป็นอีกกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น โดยจะจัดแคมเปญใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้ ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561

ไทย-เดนมาร์คปั้นซัพแบรนด์ เปิดโมเดลฟู้ดทรัค-ออนไลน์

ไทย-เดนมาร์คเปิดแผนเชิงรุก เร่งขยายฐานคนรุ่นใหม่ ส่งซัพแบรนด์จัดทัพสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร เดินหน้าเติมช่องทางเข้าถึงผู้บริโภค ต่อยอดร้านนมฟู้ดทรัค “โมบายมิลค์ช็อป” ครอบคลุมพัฒนาช่องทางขายออนไลน์ พร้อมจัดกิจกรรมการตลาดเฉพาะพื้นที่บาหลีช่องทางขายเอ็มที-ทีที

นางสาวอรนุช จิววัฒนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คกล่าวว่า ปี 2561 อ.ส.ค. มีแผนทำตลาดเชิงรุกมากขึ้นเพื่อขยายฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยปีหน้าเตรียมจัดทัพกลุ่มสินค้าแต่ละเช็กเมนต์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการใช้ชื่อซัพแบรนด์สื่อสารถึงสินค้าแต่ละ

กลุ่ม เช่น นมเปรี้ยวโฉมใหม่ภายใต้ชื่อ “เพรียวดี” หรือในอนาคตที่มีแผนพัฒนามนมสำหรับผู้สูงอายุที่จะใช้ชื่อว่า “อยู่ดี” จากก่อนหน้านี้เริ่มดำเนินการแล้วในกลุ่มนมยูเอชทีสำหรับเด็ก “คิดดี” ที่จะช่วยให้การสื่อสารสร้างการรับรู้ทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พร้อมกันนี้จะเดินหน้าเพิ่มช่องทางเข้าถึงผู้บริโภค ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโมเดลโฮมดีลิเวอรี่ ช่องทางซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ร่วมกับโปรเชนยีไทยพัฒนาช่องทางและการจัดส่งสินค้า รวมทั้งเตรียมเปิดตัวโมบายมิลค์ช็อป รถร้านนมเคลื่อนที่ที่ต่อยอดมาจากร้านมิลค์ช็อปในโรงเรียนซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น โดยจะเป็นรถฟู้ดทรัคจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมของไทย-เดนมาร์ค รวม

ทั้งเมนูของหวาน-เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบ เช่น ไอศกรีมชอว์ดัดเลิร์ฟ ขนมปังปัง ตระเวนไปตามงานอีเวนต์ต่าง ๆ จะได้เห็นในช่วงเดือนตุลาคม ระยะเวลาเริ่มด้วยรถทั้งหมด 5 คัน ส่วนร้านมิลค์ช็อปในโรงเรียน มีเป้าหมายเปิดในทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันนี้เปิดให้บริการแล้ว 2 จังหวัด

สำหรับช่องทางขายปกติ มีแผน

บาลานซ์ระหว่างโมเดิร์นเทรด (เอ็มที) และเทรดดิชันนอลเทรด (ทีที) ให้เท่ากันที่ 50% ภายในปี 2564 จากปัจจุบันที่เอ็มทีเป็นสัดส่วนกว่า 57% ด้วยการทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเข้มข้น ทำกิจกรรมการตลาดที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคมากขึ้น

สำหรับแคมเปญทั่วประเทศ จะทำแคมเปญใหญ่เปิดตัวโลโก้-บรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2561 รวมทั้งทำแคมเปญสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็กในวงกว้าง หลังจากปัจจุบันได้เริ่มทดลองตลาดมากกว่า 2 เดือนแล้ว

“นอกจากการสื่อสารแบบครบวงจร แนวทางการพัฒนาสินค้าต่อจากนี้จะเดินหน้าเพิ่มนวัตกรรมสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น โดยมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างน้อย 2 รายการต่อปี”

ปี 2561 ตั้งเป้ายอดขาย 9,560 ล้านบาท จากปีที่คาดว่าจะปิดยอดขายที่ 9,100 ล้านบาท โดยจะมีตลาดในต่างประเทศ อย่างกลุ่มประเทศซีแอมเอ็มวี และประเทศใหม่ ๆ อย่างมาเลเซียที่จะเป็นสปริงบอร์ดไปอินโดนีเซีย-บรูไนในอนาคต จะเป็นอีกตลาดที่ช่วยสร้างการเติบโตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทิศทางของ อ.ส.ค.จากนี้ไปจะมุ่งขยายตลาดนมเชิงพาณิชย์ หรือ นมไทย-เดนมาร์คให้มากขึ้น เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายยอดขายแตะ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 นี้ ที่ผ่านมามีเดินหน้าขยายกำลังการผลิต

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/การตลาด

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4977

หน้า: 20(ซ้าย)

Col.Inch: 54.92

Ad Value: 74,142

PRValue (x3): 222,426

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไทย-เดนมาร์คปั้นซัพไบนด์เปิดโมเดลฟู้ดทรัค-ออนไลน์

ผลิตในโรงงานเดิมที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 5 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย ขอนแก่น สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับกับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะต่างประเทศที่เป็นช่องทางการเติบโตใหม่ หลังจากตลาดนมในประเทศปีนี้ค่อนข้างชะลอตัว โดยมีมาเลเซียคือตลาดใหม่ล่าสุดที่ อ.ส.ค. อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องฮาลาลสากล เพื่อนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายภายในปลายปีนี้ โดยจะเริ่มส่งออกสินค้าไปมาเลเซีย ผ่านผู้แทนจำหน่ายของ อ.ส.ค. ในภาคใต้

กยท.นำร่องพัฒนา'ตราดโมเดล'

พัฒนาศักยภาพสวนยางพาราภายใต้มาตรฐาน'FSC'

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ร่วมกับ สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด จ.ตราด ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางสู่ความยั่งยืนด้วยมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) หรือ "ตราดโมเดล" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านธุรกิจยางพาราให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และสร้างรายได้จากการจัดทำระบบการขอรับรองมาตรฐาน FSC ให้กับ กยท. ถือเป็นโครงการนำร่องการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกประมาณ 50,000 ไร่ และในจังหวัดเชียงรายอีกประมาณ 14,000 ไร่ รวม 64,000 ไร่ ให้ได้รับมาตรฐาน FSC ตามนโยบายของ กยท. ที่จะผลักดันให้สวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ประมาณ 18 ล้านไร่ ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC ทั้งหมดภายในปี 2563

สำหรับ FSC เป็นองค์กรเอกชน ผู้ให้การรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก เป็นการรับประกันว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC ไม่ได้มาจากป่าธรรมชาติ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าปลูกที่มีการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่ามาตรฐาน FSC จะถูกนำมาใช้กับยางพาราด้วย ขณะที่สหภาพยุโรปก็ได้ประกาศว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะไม่รับซื้อไม้และผลิตภัณฑ์

จากไม้ยางพาราและอาจจะรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากสวนยางพาราไม่ได้รับมาตรฐาน FSC ดังนั้นประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลกจะต้องเร่งปรับตัวรองรับการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว ซึ่ง "ตราดโมเดล" เป็นโครงการนำร่องที่จะรวบรวมสวนยางของเกษตรกรรายย่อยมาพัฒนา

นายประเสริฐ จัญญฤทธิ์กุล ประธานสหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด กล่าวว่า โครงการตราดโมเดล นอกจากจะเป็นการพัฒนาสวนยางสู่มาตรฐานสากล อันส่งผลให้ผลผลิตจากสวนยางพาราที่ได้การรับรองสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาตลาดแล้ว ยังได้มีการวางแผนการทำงานเพื่อให้เกิดการรับรองมาตรฐาน FSC ในกลุ่มน้ำยาง (Latex) ครั้งแรกประเทศไทย ซึ่งจะสอดคล้องกับกระแสโลกที่ความต้องการ

สินค้าที่มีการรับรองแหล่งที่มาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ ในการจัดทำระบบขอการรับรองมาตรฐาน FSC ให้กับ กยท. อีกด้วย

"การดำเนินโครงการตราดโมเดล เป็นการสร้างมาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สามารถที่จะคิดเป็นมูลค่าได้ ยางที่ได้จากสวนยางเหล่านี้สามารถส่งออกไปขายได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการรับรองความต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน FSC" นายประเสริฐกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดการสวนยางพาราให้ได้มาตรฐาน FSC นั้นไม่ได้บังคับเป็นความสมัครใจของเกษตรกรชาวสวนยางเอง หากต้องการสร้างความยั่งยืน มันคงให้กับอาชีพการทำสวนยาง เกษตรกรจะต้องปรับตัวเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการพัฒนาสวนยางให้ได้รับมาตรฐาน FSC ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนสามารถทำได้ และไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่กลับจะทำให้ผลผลิตเพิ่ม อายุการกรีดยางยาวนานขึ้น ที่สำคัญตลาดมีความต้องการสูง และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นหากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการความมั่นคง มั่งคั่งให้กับชีวิต ควรจะเข้าร่วมโครงการตราดโมเดลเป็นอย่างยิ่ง

● 'กยท.' คลอดยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ▶14

'กยท.' คลอดยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี สร้างความมั่นคงยั่งยืนก้าวสู่ผู้นำยางโลก

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 ดร.ธีรช สุข
สะอาดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) เปิดเผยว่ากยท.ร่วมกับศูนย์พยา
กรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์
ยางพารา 20 ปี (2560-2579) เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพารามีกรอบ
ทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสา
มารถนำไปขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูป
ธรรมยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะให้ "ประ
เทศไทย เป็นผู้นำของโลกในด้านการ
ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติ และ
ผลิตภัณฑ์ยาง/ไมยางพาราที่มีมูลค่า
เพิ่มสูงและทำให้เกษตรกรชาวสวน
ยางมีรายได้ที่ยั่งยืน" ซึ่งแบ่งออกเป็น
5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง 2.การเพิ่มประ
สิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐาน 3.การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.การพัฒนา
ตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
และ 5.การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
"การจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา
ระยะ 20 ปีดังกล่าว จะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนแผนพัฒ
นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้งระบบตั้ง
แต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ทั้ง
ด้านการผลิต การแปรรูป และการ
ตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง
มีความเข้มแข็งมั่นคงในอาชีพอย่างยั
ยยืน ราคายางจะมีเสถียรภาพ และประ
เทศไทยจะกลายเป็นประเทศผู้นำด้าน
ยางธรรมชาติอันดับ 1 ของโลกได้อย่าง
แน่นอน" ดร.ธีรช กล่าว